



วันที่ 4 มกราคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9
 2. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ โปสเตอร์ จำนวน 2 แผ่น และแผ่นพับ จำนวน 20 ใบ

ตามที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีแนวคิดที่จะส่งต่อประสบการณ์ และองค์ความรู้ทั้งทางด้าน การบริหาร, การตลาด, การประชาสัมพันธ์, และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาแก่เยาวชน รุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา ได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านการบริหารจากประสบการณ์จริงของ ผู้บริหารสิงห์ นักบริหารจากองค์กรชั้นนำ รวมทั้งครูผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยโครงการฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552

โดยตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมา นั้น โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาใน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วม มากที่สุด เนื่องด้วยเป็นการฝึกงานที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่การทำงานจริงได้อย่าง รอบด้าน รวมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายในการทำงานให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2560 นี้ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 ดังมีรายละเอียดของ โครงการฯ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ดังเป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักศึกษาใน ทุกระดับชั้นปี ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองมาโดยตลอด ทางบริษัทฯ จึงขอ ความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัย ในการติดตั้งและแจกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อันได้แก่ **Poster จำนวน 2 แผ่น และแผ่นพับ จำนวน 20 ใบ** เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของนักศึกษาต่อไป

หากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณวราภรณ์ ด้านดำรงรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ **0-2539-8821 ต่อ 203** หรือ **089-164-1880** หมายเลขโทรสาร **0-2539-9125**

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลวิทย์ สุขอุดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด